

HỘI THẢO KHOA HỌC



NAM DƯỢC TRỊ NAM NHÂN

**KẾ THỪA, PHÁT HUY VÀ ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ THUỐC NAM
TRONG ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG NGỪA BỆNH TẬT; GÓP PHẦN BẢO VỆ, CHĂM SÓC
VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN**

**NỘI DUNG BÁO CÁO, THAM LUẬN VỀ Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TẠI
HỘI THẢO KHOA HỌC - NAM DƯỢC TRỊ NAM NHÂN**

*Kế thừa, phát huy và ứng dụng hiệu quả Thuốc Nam trong điều trị và phòng
ngừa bệnh tật; góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân*

(Thời gian: từ 24/12 - 26/12/2021 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

Tên đơn vị báo cáo, tham luận
Nhà thuốc Nam dân tộc Mừng Lương y Ngô Thị Thành
Người báo cáo: Lương y Ngô Thị Thành

Địa chỉ: Thôn Cua Chu, xã Tân Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0963675741 - 0393092206. Email: Ngothithanh.luongy@gmail.com
Fanpage: www.facebook.com/thuocnamdantocmuongluongyngothithanh

Đà Lạt, ngày 25 tháng 12 năm 2021

Kính thưa Quý Lãnh đạo Hội Nam y Việt Nam

Kính thưa Hội đồng khoa học và Quý vị Đại biểu tham dự Hội thảo khoa học - Nam dược trị Nam nhân.

Trước hết, thay mặt ***Cơ sở Thuốc Nam dân tộc Mường Lương y Ngô Thị Thành***, tôi xin trân trọng gửi tới Quý Lãnh đạo, Hội đồng khoa học và Quý Đại biểu lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Hôm nay, tôi rất vinh dự và tự hào được tham dự ***Hội thảo khoa học - Nam dược trị Nam nhân*** với chủ đề: ***“Kế thừa, phát huy và ứng dụng hiệu quả Thuốc Nam trong điều trị và phòng ngừa bệnh tật; góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”***. Trong khuôn khổ các nội dung của Hội thảo, tôi xin được chia sẻ về sự nghiệp Y Dược cổ truyền của Nhà thuốc đã và đang tham gia hỗ trợ điều trị hiệu quả cho một số bệnh lý mãn tính hoàn toàn bằng thuốc Nam.

Kính thưa Quý vị. Quê tôi là miền núi cao thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội, nơi được thiên nhiên ban tặng nhiều sản vật quý như rừng, cây công nghiệp và đặc biệt là cây thuốc nam. Là một người con dân tộc Mường, tôi may mắn được kế thừa truyền thống Y Dược cổ truyền từ 4 đời truyền lại, nên luôn ý thức được trách nhiệm phải gìn giữ, bảo tồn tinh hoa vốn quý với nhiều bài thuốc hay của dòng họ. Từ ngày còn nhỏ, tôi đã được theo cha mẹ và ông bà lên núi tìm kiếm và thu hái dược liệu và được hướng dẫn tỉ mỉ công dụng và cách dùng của từng loại cây thuốc Nam.

Sinh ra trong gia đình có nghề bốc thuốc, tuổi thơ sống trong hương thơm nồng nàn của các vị thuốc Nam, nhiều lần tôi được chứng kiến nỗi đau đớn, dày vò về bệnh tật và thấy rất xót xa cho những hoàn cảnh không may mắn phải những căn bệnh hiểm nghèo, từ đó tôi đã luôn nung nấu mong ước học bằng được nghề thuốc Nam gia truyền của gia đình, để phần nào có thể làm vơi đi những nỗi đau của người bệnh.

Lớn lên, trưởng thành và cùng với hành trang của những bài thuốc đông y gia truyền. Với bản tính ham học hỏi, tìm tòi cùng sự quyết tâm theo học nghề thuốc gia truyền, tôi đã tăng cường học tập, nghiên cứu, sưu tầm thêm nhiều tài liệu, sách báo và kiến thức đông y của các bậc tiền bối; đồng thời theo học các khóa đào tạo về Y học cổ truyền, nhờ vậy, tôi đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh

nghiệm để từ đó mang tới nhiều bài thuốc, phương thuốc hữu hiệu tham gia hỗ trợ hiệu quả nhiều căn bệnh mãn tính như: rối loạn tiền đình; các bệnh về khớp (bao gồm cả bệnh Gout), bệnh vôi hoá cột sống, viêm đa khớp; các bệnh về tiêu hóa như: viêm gan, viêm loét dạ dày; cùng các bệnh về tiết niệu như: sỏi thận, sỏi bàng quang và các bệnh về nội tiết: bệnh tiểu đường.

Vinh dự, tự hào và hạnh phúc khi được tham gia hỗ trợ điều trị hiệu quả bằng thuốc Nam gia truyền cho hàng ngàn bệnh nhân trên khắp mọi miền của đất nước, với nhiều bệnh lý lâm sàng khác nhau, tôi càng thấm nhuần và ghi nhớ công ơn của các bậc tiền bối danh y của đất nước như Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh với sự đức kết nổi tiếng “*Nam dược trị Nam nhân*” và Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với bộ sách kiệt xuất “*Y Tông Tâm lĩnh*”, ngọn cờ đỏ thắm cho các thế hệ Thầy thuốc Y Dược cổ truyền Việt Nam học tập và noi theo.

Cuối cùng, một lần nữa, thay mặt *Cơ sở Thuốc Nam dân tộc Mừng Lương y Ngô Thị Thành* huyện Ba Vì, tôi xin kính chúc Quý lãnh đạo và Quý vị đại biểu luôn có thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của Quý vị đại biểu và kính chào trân trọng.

XÁC NHẬN CỦA BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

NGƯỜI BÁO CÁO

Nguyễn Phi Hùng

Lương Y Ngô Thị Thành